

Bài 13: PHIM VÀ ĐIỆN ẢNH

Lịch sử của những gì ngày nay chúng ta gọi là điện ảnh bắt đầu từ đầu thế kỷ 19. Lúc đó các nhà khoa học đã phát hiện ra khi một chuỗi các hình ảnh được đưa vào chuyển động, chúng có thể mang lại cảm giác di chuyển. Trong hai thập niên đầu tồn tại, điện ảnh phát triển một cách nhanh chóng. Vào những ngày đầu đó, phim chỉ là những hình ảnh di chuyển, thường có độ dài khoảng một phút. Tuy nhiên, trước năm 1905, phim dài khoảng từ năm đến mười phút. Người ta dùng sự thay đổi của cảnh và vị trí của máy quay để kể một câu chuyện với các diễn viên đóng vai nhân vật. Đầu những năm 1910, khán giả có thể thưởng thức những tập phim dài đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thật sự trở thành một ngành công nghiệp. Từ lúc đó, những người làm phim được chuẩn bị để làm những tập phim dài hơn và tốt hơn và xây dựng những nơi đặc biệt chỉ có phim được chiếu. Điện ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối những năm 1920. Đây là lúc âm thanh được giới thiệu. Sự thay đổi bắt đầu ở Mỹ và và sớm lan ra các nơi khác trên thế giới. Vì phim câm cũ được thay thế bởi những phim có tiếng nói trên màn hình, một hình thức điện ảnh mới xuất hiện, điện ảnh có âm nhạc.

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY:

1. Thiết kế website:

www.chepphim.net (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân)

www.decalsaigon.com (Hệ thống cửa hàng decal)

www.pvgasd.com.vn (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam)

www.fta.vn (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng)

<http://chuongtrinhchungnhan.com.vn> (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC)

www.susasoft.com/khangthinh (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh)

www.vceptw.com (Công ty TNHH Vinh Cơ)



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

www.tours-vietnam.com

2. Phần mềm:

Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:

a. Công ty cổ phần L&A :

+Website: www.l-a.com.vn

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng

b. Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương:

+Website: www.dongduongvn.com

+Nội dung: phát triển hệ thống CRM, chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ vào phần mềm CRM

c. Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu:

+Website: www.tavicowood.com.

+Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM

d. Công ty Vi Tính thu ngân:

+Website: www.chepphim.net

+Nội dung: phát triển phần mềm quản lý chép phim, bán linh kiện vi tính

e. Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới:

+Website: www.giomoi.tk

+Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyên phát nhanh

f. Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình:

+Website: www.thabico.com

+Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất.

LIÊN HỆ

- Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty phần mềm Cửu Long



Công ty phần mềm Cửu Long
Dịch vụ thiết kế website, phần mềm CRM
www.susasoft.com

Hotline: 0975 28 2009

Email : contact@susasoft.com, chaptergoat@gmail.com

Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Website: www.susasoft.com.